

## 'กฤษฎา'หนุนผลิตปุ๋ยใช้เอง ดัดหลังพ้อค่าโถ่งราคาปุ๋ย

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯได้เร่งรัดให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง เดินหน้าลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะการส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตร และเกษตรกร ทำปุ๋ยผสมใช้เอง จะช่วยลด ต้นทุนได้ถึง 30% ในขณะนี้ กรมวิชาการ เกษตร เตรียมออกใบอนุญาตผลิตปุ๋ยผสมให้ กับสหกรณ์การเกษตร ที่มีศักยภาพผลิตปุ๋ย คุณภาพได้และจำหน่ายราคาถูกกว่าท้องตลาด ให้กับสมาชิกในฤดูกาลผลิตนี้ เนื่องจากการ เจริญให้กลุ่มเอกชนขายปุ๋ยลดราคาลงมาเป็น เรื่องยาก โดยนายกรัฐมนตรีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯได้กำชับให้ช่วยเกษตรกร ได้เข้าถึงปัจจัยการผลิตที่ราคาเป็นธรรม

ด้าน นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้กรมมี โครงการสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรผลิต ปุ๋ยใช้เองจำหน่ายให้กับสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ในแต่ละพื้นที่ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ แก่เกษตรกร เนื่องจากปัจจุบัน เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่ม สูงขึ้น และใช้ปุ๋ยไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นดิน ซึ่งส่งผลทำให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำกว่ามาตรฐาน รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะช่วยเหลือเกษตรกร ในการลดต้นทุนการผลิต โดยให้สหกรณ์ การเกษตรในระดับอำเภอผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพ และจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรมแก่เกษตรกร ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะเจรจากับ ผู้ประกอบการนำเข้าแม่ปุ๋ย เพื่อให้ขุมขุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยได้ซื้อ แม่ปุ๋ยจากบริษัทนำเข้าในราคาที่ถูกลงกว่าราคา ตลาดและกระจายต่อไปกับสหกรณ์การเกษตร ในแต่ละจังหวัดนำแม่ปุ๋ย ซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีธาตุ อาหารหลักพืช คือ N P K สูตรเข้มข้น เป็น วัตถุดิบเพื่อนำไปผสมและผลิตปุ๋ยตามค่า วิเคราะห์ดิน หรือสูตรที่เกษตรกรต้องการใช้ จำหน่ายให้กับเกษตรกร สำหรับเงินทุนใน การผลิตปุ๋ยจำหน่ายให้เกษตรกร ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดสรรวงเงินสินเชื่อ 1,300 ล้านบาท ให้สหกรณ์กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 2 และ ธ.ก.ส.รับภาระดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อปี

“ช่วงเดือนเมษายน เมื่อเข้าฤดูทำนา เกษตรกรก็จะสามารถใช้ปุ๋ยผสมเองนี้ได้ ขณะนี้กรมได้เปิดรับสมัครสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว 403 แห่ง ในพื้นที่ 66 จังหวัด และได้ประสานสหกรณ์ เพื่อสำรวจปริมาณความต้องการปุ๋ยผสมใช้ เองของสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่ง สหกรณ์จะได้มีข้อมูลในการผลิตปุ๋ยได้ตรงกับ ความต้องการของเกษตรกร คาดว่าสหกรณ์ จะเริ่มผลิตปุ๋ยและจำหน่ายได้ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2562 เป้าหมายประมาณ 100,000 ตัน ซึ่งจะจำหน่ายราคาถูกกว่าปุ๋ยสำเร็จที่ขาย ตามท้องตลาด ในราคาคันละ 3,378 บาท คาด ว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไร่ละ 300-400 บาท และสามารถลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยคิด เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 337.8 ล้านบาท” อธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว